

KẾ HOẠCH
Giúp đỡ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn
Năm học 2021-2022

Thực hiện phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường;

Thực hiện kế hoạch năm học và kế hoạch hoạt động ngoài giờ lên lớp của trường trong năm học 2021-2022;

Trường THCS Phú Cường xây dựng kế hoạch giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn năm học 2021-2022 gồm những nội dung như sau:

I. Mục đích :

Nhằm phát huy tinh thần trách nhiệm, tình thương của đội ngũ thầy, cô giáo “Tất cả vì học sinh thân yêu”, nhất là đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Nhằm nâng cao ý thức của học sinh trong nhà trường hiểu thêm về trách nhiệm bạn bè cộng đồng, biết chia sẻ, yêu thương tôn trọng nhau nhất là đối với các bạn có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật, các bạn nữ.

Tạo điều kiện tốt nhất cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh là dân tộc thiểu số, học sinh nữ, học sinh khuyết tật có điều kiện đến trường đến lớp và được học hành chu đáo.

Tổ chức cuộc vận động một cách sâu rộng, thiết thực, hiệu quả góp phần thực hiện tốt các nội dung giáo dục toàn diện học sinh.

II. Yêu cầu :

Kế hoạch giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, được triển khai và tổ chức thực hiện đối với tất cả giáo viên, nhân viên, Ban Đại diện cha mẹ học sinh, Hội khuyến học, các tổ chức, cá nhân thiện nguyện liên kết với nhà trường và học sinh trong toàn trường.

Tổ chức thực hiện một cách thường xuyên, liên tục trong cả năm học.

Có đánh giá kết quả sau từng kỳ và cuối năm học.

III. Sơ lược tình hình :

Tổng số học sinh cận nghèo: 05 học sinh.

Tổng số học sinh có hoàn cảnh khó khăn (không có sổ cận nghèo): 12 học sinh.

III. Nhiệm vụ và giải pháp :

Tổ chức tuyên truyền trong đội ngũ giáo viên, đoàn viên, tổng phụ trách Đội, học sinh toàn trường để thống nhất trong nhận thức và hành động. Đây là vấ



đề nhạy cảm, học sinh dễ bị tổn thương nên phải có những phương pháp, giải pháp triển khai nhẹ nhàng, sâu sắc phù hợp và hiệu quả. Đây là nhiệm vụ thường xuyên lâu dài, góp phần hạn chế tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng, chất lượng giáo dục toàn diện từng bước và thực hiện thường xuyên mang tính bền vững trong năm.

Rà soát, xác định, phân loại đối tượng học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nữ đang học ở tất cả các lớp cần được giúp đỡ.

Giáo viên chủ nhiệm ở từng lớp có nhiệm vụ theo dõi liên hệ các tổ dân cư của những học sinh có hoàn cảnh khó khăn để nắm rõ thêm hoàn cảnh cụ thể của từng em.

Xây dựng kế hoạch cụ thể để giúp đỡ học sinh, giúp các em vạch ra kế hoạch học tập, rèn luyện cho từng tuần, tháng, học kỳ để phấn đấu đạt được mục tiêu học tập.

Tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp tạo nhiều sân chơi bổ ích để có điều kiện chia sẻ, động viên, hỗ trợ, tránh tình trạng tự ti, kỳ thị, hướng các em yêu trường lớp, kính thầy, mến bạn và không còn suy nghĩ đến việc chán học, bỏ học.

IV. Tổ chức thực hiện

1. Lãnh đạo nhà trường

Tổ chức tuyên truyền mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ và giải pháp của cuộc vận động trong toàn thể hội đồng nhà trường và toàn thể học sinh trong sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt ngoài giờ.

Phối hợp với ban ngành đoàn thể địa phương, Ban đại diện cha mẹ học sinh cùng giúp đỡ thông qua danh sách học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường.

Phát động trong cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường nhận giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn (Đảng viên trong chi bộ trường làm gương trước).

Vận động các cá nhân, mạnh thường quân nhà hảo tâm giúp đỡ cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tạo điều kiện giúp thầy cô trong trường thực hiện kế hoạch đề ra.

2. Giáo viên chủ nhiệm

Giáo viên chủ nhiệm lập danh sách học sinh trong diện cần giúp đỡ ở mỗi lớp, cần thực hiện tế nhị, tránh gây tâm lý mặc cảm, tự ti của học sinh, không nêu tên của học sinh trước lớp, trước trường.

Tạo sân chơi lành mạnh trong lớp để tạo điều kiện cho các em gắn kết, gần gũi, chia sẻ và cảm thông với nhau. Không phân biệt đối xử với bạn nam và bạn nữ.

Đề ra biện pháp thiết thực hiệu quả để thực hiện trong lớp, trong tổ tiến hành thực hiện.

Hàng tháng giáo viên, nhân viên có báo cáo trước hội đồng trường về những chuyên biến hay vướng mắc trong quá trình thực hiện.

3. Tổng phụ trách Đội, Giáo viên hoạt động ngoài giờ

Tăng cường việc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, giáo dục tình yêu thương chia sẻ nhau trong sinh hoạt học tập.

Thành lập tổ tư vấn về sức khỏe, tâm lý, sinh lý, điều kiện gia đình ... để giúp các em vượt qua khó khăn.

Phát động phong trào giúp bạn vượt khó trong năm học như: quyên góp sách giáo khoa; Áo ấm tặng bạn; Quà xuân tặng bạn; Đói bạn cùng tiến ...

4. Hình thức giúp đỡ :

- Tư vấn tâm lý, chia sẻ kinh nghiệm;
- Thăm gia đình, tìm hiểu hoàn cảnh;

Hỗ trợ vật chất :

- + Tặng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi.
- + Tặng quà vào dịp Tết Nguyên Đán.
- + Hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh có sổ hộ cận nghèo.
- + Tặng một số học bổng từ các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm, các tổ chức khác ...

Theo dõi đề nghị khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình trong quá trình thực hiện.

Trên đây là kế hoạch thực hiện giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn năm học 2021-2022 của trường THCS Phú Cường./.

Nơi nhận:

- Đoàn thể (thực hiện);
- Tổ CM (thực hiện);
- Lưu VT.





LIÊN ĐỘI THCS PHÚ CƯỜNG

DANH SÁCH HỖ TRỢ HỌC SINH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN NĂM HỌC 2021-2022

TT	Họ và tên	Lớp	Hoàn cảnh	SĐT- Địa chỉ nhà
1	Vũ Tùng Dương	9A5	Bố mẹ ly hôn ở với mẹ	0983376681- Chung cư HH03A- P902
2	Bùi Thị Hải Yến	9A5	Gia đình khó khăn	Nhân Trạch
3	Nguyễn Đình Toàn	8A1	Bố mất sớm	0932319966 Bắc Lãm (Tổ 20)
4	Dương Văn Duy	7A5	Bố bị câm điếc, mẹ bị mất việc	0374443129- Tổ 20 Bắc Lãm 8- số nhà 7
5	Đặng Đình Thành Long	7A4	học sinh hòa nhập	0766135980 - Số 25 Tổ 20 Bắc Lãm
6	Đặng Thị Thanh Thuý	6A1	Gia đình khó khăn	0932282709- Số nhà 2 - Tổ 20 phường Phú Lương
7	Nguyễn Lan Hương	7A4	Con ở với ông bà, bố mẹ bỏ nhau	0904896299 - Số 33 Tổ 17 Bắc Lãm
8	Bùi Kim Anh	8A3	Hộ cận nghèo	0904784055- Tổ 8 Nhân Trạch

9	Nguyễn Minh Nhân	7A1	Bố mất sớm	09066073807- Số nhà 36- Tổ 8 Nhân Trạch
10	Nguyễn Vi Huy	9A4	Hộ cận nghèo	0364784960- Tổ 7 Nhân Trạch
11	Nguyễn Phương Linh	8A5	Gia đình hộ cận nghèo	0398044741- Tổ 6 Nhân Trạch
12	Nguyễn Thọ Vũ	8A4	Bố mất sớm	0399691942- Tổ 6 Nhân Trạch